

LÀM TỐT HƠN NỮA CÔNG TÁC GIỚI THIỆU, SINH HOẠT ĐẢNG

HỒNG TÂM

Thời gian vừa qua, do yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, công tác điều động cán bộ, đảng viên đã được thực hiện một cách tập trung rất khẩn trương. Việc giới thiệu sinh hoạt Đảng, do đó chiếm một khối lượng rất lớn. Riêng trong năm 1964, căn cứ báo cáo của 27 đơn vị, các đảng bộ đã tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng cho 115.671 đảng viên.

Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, nhờ việc quy định những nguyên tắc và thủ tục cụ thể, cùng với sự kiểm tra chặt chẽ của Ban tổ chức trung ương và ban tổ chức các cấp, công tác tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng đã đi vào nề nếp và có tiện bộ rõ rệt. Hầu hết các địa phương đã cử cán bộ chuyên trách, theo dõi công tác tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng. Một số nơi như: Nam Định (nay thuộc Nam Hà), Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nội, Khu gang thép, v.v... đã mở hội nghị chuyên đề để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thảo luận về những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này. Nhiều đảng bộ trong quân đội đã tổ chức học tập và bồi dưỡng cho các bí thư chi bộ và chi ủy viên về nguyên tắc, thủ tục tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng cho đảng viên. Nói chung, các cấp ủy Đảng và ban tổ chức Đảng các cấp, nhờ học tập và nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh các thông tri của Trung ương về việc giới thiệu và tiếp nhận đảng viên, đã nhận thức đúng đắn rằng: đây không phải là một công tác đơn thuần mang tính chất hành chính, mà là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý đảng viên, bảo vệ tổ chức Đảng. Từ sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, cấp ủy Đảng và ban tổ chức các cấp đã đi tới những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp bộ Đảng đối với công tác này. Do đó, trong năm vừa qua, nhiều trường hợp sai sót đã được phát hiện và bổ khuyết kịp thời (Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Nam Định đã phát hiện và trả về cơ sở 218 trường hợp vi phạm thủ tục và những nguyên tắc đã được quy định). So với năm 1963, tỷ lệ trong năm 1964 đã được giảm đi rất nhiều. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, nhờ có tinh thần cảnh giác và ý

thức bảo vệ tổ chức Đảng, chúng ta đã phát hiện được mấy trường hợp giả mạo giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (đảng ủy xã Thuận Mỹ, huyện Bát Bạt, tỉnh Sơn Tây, phát hiện trường hợp anh Phùng Văn Ân chữa giấy giới thiệu của Liên hiệp công đoàn Nghệ An thành giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng; Ban tổ chức Nam Định phát hiện trường hợp một bộ đội phục viên làm giả giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng).

Những tiến bộ nói trên trong công tác tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng đã góp phần tích cực vào việc quản lý đảng viên, bảo vệ tổ chức Đảng. Tuy nhiên, so với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, so với phương châm nhanh chóng, chính xác và bí mật của Trung ương đề ra, thì công tác tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng, trong thời gian qua, còn một số khuyết điểm và tồn tại sau đây:

Vẫn còn hiện tượng chưa thật sự nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, thủ tục trong việc tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng, một số đơn vị cơ sở thuộc Tổng cục hậu cần, Sư đoàn 312 và một số huyện ủy ở Hà Bắc, Hải Phòng đã giới thiệu sinh hoạt Đảng cho đảng viên ngang tấc, không qua hệ thống tổ chức của Đảng, đảng ủy trường y sĩ Nam Định (Nam Hà) đã cho đảng viên chưa có giấy giới thiệu tham gia sinh hoạt Đảng. Nhiều nơi thường để cho đảng viên tự mình ghi phiếu chuyển đảng tịch, ít quan tâm kiểm tra lại, do đó tạo ra sơ hở, không đúng có thể lợi dụng khai man tuổi đảng, sửa chữa thành phần, xóa bỏ kỷ luật... Việc ghi chép các giấy tờ nói chung cũng còn hiện tượng thiếu thận trọng, câu thả, nhầm lẫn tên và địa chỉ, tẩy xóa lèm nhèm; thành thử có nhiều trường hợp phải đi trả lại, gây chậm trễ cho việc giới thiệu sinh hoạt của đảng viên, thậm chí làm thất lạc cả giấy tờ, ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị của đảng viên.

Về mặt tổ chức chỉ đạo, tuy nhiều nơi đã phân công cán bộ chuyên trách công tác giới thiệu sinh hoạt Đảng, nhưng các đồng chí này lại kiêm nhiệm quá nhiều việc khác, do đó ít có thời gian đi sâu vào nghiệp vụ, ít có điều kiện kiểm tra, giúp đỡ cấp dưới. Hiện tượng khoán trắng việc theo dõi giới thiệu sinh hoạt Đảng cho cán bộ chuyên trách cũng là hiện tượng phổ biến của cấp ủy và ban tổ chức ở nhiều địa

phương. Mặt khác, những thông tri của Trung ương quy định về nguyên tắc và thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng cũng chưa được phổ biến sâu rộng xuống tận cơ sở.

Một số cấp ủy và đảng viên chưa thật sự đề cao tinh thần cảnh giác và ý thức bảo vệ tổ chức Đảng, có đồng chí cấp ủy không nắm vững nguyên tắc, thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng, khi đặt bút ký không hề xem lại các giấy tờ cần thiết; có đồng chí còn tùy tiện ký trước hàng tập giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng để trắng. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần cảnh giác cách mạng, đã để mất cấp hoặc đánh rơi giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tại hàng ăn, quán trọ và trên dọc đường.

Trong giai đoạn hiện tại, trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, công tác điều động cán bộ, đảng viên, sẽ ngày một khẩn trương và được tiến hành với quy mô lớn. Tình hình này đã đòi hỏi công tác giới thiệu sinh hoạt Đảng phải được làm tốt và đưa vào nền nếp hơn nữa, kịp thời khắc phục những nhược điểm tồn tại (trên nhận thức tư tưởng cũng như trong tổ chức chỉ đạo và lề lối làm việc), đặng phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng và góp phần tích cực vào công tác quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ tổ chức Đảng.